



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๒๑๔๗.๐๙๐๒ โทรสาร. ๒๑๔๗.๐๙๐๓

ที่ สธ.๐๘๑๑/๑๑๐๐ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอแจ้งประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสุขภาพจิต ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ขอแจ้งประกาศศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
๓. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน
๔. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
๕. เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔



ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ทุกคนว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใสและไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับของกรมสุขภาพจิต ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กรมสุขภาพจิตปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพนาวัลย์ จ้างประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔  
ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมอย่างเต็มถึงความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความซื่อสัตย์ซึ้งใจและมีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึง การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้กรมสุขภาพจิต เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมกรมสุขภาพจิตที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption : TAC)"

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔



ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ในฐานะสูงสุดของ  
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทุกคนของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะส่งเสริม  
ความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล สร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการ  
ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศต่อ  
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงาน  
ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศใน  
การทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรี  
เป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ แหล่งกำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายไม่กระทำการ  
อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็น  
การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
และบุคลากรทุกคนของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น  
มนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกล่วง  
ละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
บุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศ  
ในการทำงาน เพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔



ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ในฐานะสูงสุดของ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทุกคนของศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะ ร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔ ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก “คุณธรรมนำการพัฒนา” ภายใต้ คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ดังนี้

#### ปัญหาที่อยากแก้

๑. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อพฤติกรรมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
๒. การดูแลสมดุลในการทำงานและการใช้ชีวิต
๓. การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรของทางราชการอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและไม่นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๔. การปรับพฤติกรรมและทัศนคติในการเคารพกฎ ระเบียบของทางราชการ
๕. การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ

#### ความดีที่อยากทำ

๑. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อนหน้าที่ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติราชการ
๒. ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น องค์กร สังคม ด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน
๓. เคารพนับถือในความดี สำนึกถึงการตอบแทนความดี โดยยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายในที่ทำความ ดีจนเป็นแบบอย่างได้
๔. ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
๕. ส่งเสริมทัศนคติการใช้ชีวิตและใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวพนาวลัย จ้างประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๔